

ทะเบียนความรู้ ปี ๒๕๕๙

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ลำดับ	เรื่อง	รูปแบบ	สถานที่จัดเก็บ	หมายเหตุ
๑๐๖๐.	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ วิชาการแกะสลักเชิงธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	วีดิทัศน์ใน Youtube	สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๑.	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘ ชื่อบริการความรู้วิชาการ เรื่อง -->> ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา	บันทึกเรื่องเล่า	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๒.	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	บทความย่อ	ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๓.	@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมบริการอาหาร และบทความ KM - แนวปฏิบัติที่ดี ภูมิปัญญาอาหารไทย พื้นที่บ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ	แนวปฏิบัติที่ดี	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๔.	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ชื่อบริการความรู้วิชาการ เรื่อง -->>Social Business	บันทึกเรื่องเล่า	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๕.	(KM HEC Manual) คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร	คู่มือ	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๖.	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๙ ชื่อบริการความรู้วิชาการ เรื่อง --> การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development	บันทึกเรื่องเล่า	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๗.	@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมบริการอาหาร - ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ	แนวปฏิบัติที่ดี	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๖๘.	แถบบันทึกเสียง : รายการ KM Weekly - ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็น ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดย อ.ณศกร มังกรศิลา	แถบบันทึกเสียง	สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร	
๑๐๖๙.	แถบบันทึกเสียง : รายการ รู้ก่อน รวยก่อน - บริหารธุรกิจให้ติดตลาด สร้างคุณภาพแบรนด์ ดำเนินรายการโดย อ.ณนนต์ แดงสังวาลย์	แถบบันทึกเสียง	สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร	

๑๐๗๐.	แถบบันทึกเสียง : รายการ ดนตรีไทย ไม่ไร้รส - เต็มอิ่มอรชรรสทางดนตรีไทย ดำเนินรายการโดย อ.เขม อภิภัทรวโรดม	แถบบันทึกเสียง	สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร	
๑๐๗๑.	แถบบันทึกเสียง : รายการ เลียบพระนคร - ย้อนอดีตวันวาน ชมความงามรอบกรุง ดำเนินรายการโดย ผศ.ธนพรรณ บุญยรัตกลิน	แถบบันทึกเสียง	สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร	
๑๐๗๒.	@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมบริการอาหาร - การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนสำหรับ E-learning ในศตวรรษที่ ๒๑ อ.นฤศร มังกรศิลา	แนวปฏิบัติที่ดี	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๗๓.	แถบบันทึกเสียง : ภูเขาอาเซียน- รอบรู้เรื่องผ้า กับ อัศม์ เดชเดชา ปานท่าไข่	แถบบันทึกเสียง	สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร	
๑๐๗๔.	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๑ ชุมชนคน วิจัย วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง --> ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา	บันทึกเรื่องเล่า	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
๑๐๗๕.	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ครั้งที่ ๒ ชุมชนคน วิจัย วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙ ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง --> ลิขสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญา	บันทึกเรื่องเล่า	งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	